

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THÔNG NÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2010/NQ-HĐND

Thông nông, ngày 29 tháng 6 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội năm 2010**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THÔNG NÔNG
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 17**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khoá XV kỳ họp thứ 17 tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010.

Hội đồng nhân dân huyện nhận thấy: Trong 6 tháng năm 2010, cán bộ và nhân dân huyện đã nỗ lực phấn đấu, lao động tích cực để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 và đạt được một số kết quả nhất định. Ghi nhận những cố gắng trong công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, các cấp trong thời gian qua, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có nhiều cố gắng trong công tác điều tra, xét xử, chú trọng, tích cực giải quyết khiếu nại của công dân, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong sáu tháng đầu năm thực hiện còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, cơ sở còn yếu.

2. Những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010

1. Sản xuất nông – lâm nghiệp và phát triển nông thôn

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các điều kiện phục vụ cho sản xuất về giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng theo quy trình. Tiếp tục chỉ đạo việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong vụ mùa, hè thu. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, vệ sinh phòng dịch, tiêm phòng trong chăn nuôi.

- Các chương trình dự án:

+ Tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch như trồng cỏ VA06, thiên bò đực cộc, vay vốn mua bò cái sinh sản theo hướng trang trại của Chương trình phát triển đàn bò.

+ Chỉ đạo hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành vốn năm 2010 đúng mục đích và có hiệu quả, kịp thời phát triển các hộ nghèo phát triển sản xuất theo Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

+ Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nhân dân chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh những diện tích đang thực hiện dự án theo quy định trong giao khoán và trồng mới rừng phòng hộ tại xã. Tăng cường quản lý chỉ đạo và kiểm tra công tác phát triển rừng, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng.

+ Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện, đánh giá kết quả chuyển đổi giống ngô, lúa; hỗ trợ tạo ruộng bậc thang, điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ trồng cây khoai tây vụ đông theo Nghị quyết 30a/CP.

2. Tài nguyên môi trường và quản lý đô thị:

Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các hộ, cá nhân; hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, thủ tục về đất đai của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của công dân.

3. Công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng cơ bản

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn đối với các cơ sở sử dụng vật liệu chất nổ. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm, vật liệu xây dựng tại địa phương, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý để xây dựng các công trình trên địa bàn.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2010 theo kế hoạch đề ra, đẩy mạnh tiến độ thi công đối với các công trình chuyển tiếp, tránh tình trạng dồn về cuối năm mới nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát kỹ thuật, kiên quyết xử lý các trường hợp thi công sai sót về xây dựng cơ bản.

- Khẩn trương triển khai thi công những dự án đã có đầy đủ hồ sơ thủ tục để khởi công xây dựng, tiếp tục triển khai duy tu bảo dưỡng các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác làm đường giao thông nông thôn theo kế hoạch giao.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản của Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững theo chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ.

4. Tài chính - kế hoạch, ngân hàng

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai việc thực hiện nhiệm vụ năm đề ra. Rà soát lại và quản lý tốt mọi nguồn thu trên địa bàn, tập trung vào nguồn thu liên quan về đất, lập phương án phối kết hợp với các ngành chức năng quản lý nguồn thu thuế giá trị gia tăng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2010. Các cấp, các ngành cần quan tâm thường xuyên và tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu thu, chi ngân sách đề ra. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch công khai tài chính theo quy định. Đảm bảo kịp thời các khoản chi ngân sách ngân sách theo theo dự toán được giao, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách nhà nước, nhất là mua sắm tài sản công, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách, chống lãng phí, thất thoát. Cấp phát vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ, đúng luật ngân sách Nhà nước. Đôn đốc các đơn vị thi công có khối lượng hoàn thành khẩn trương hoàn tất thủ tục thanh quyết toán với các cơ quan thanh toán vốn, khắc phục tình trạng dồn vào những tháng cuối năm và để tồn vốn sang năm sau.

- Chỉ đạo các Ngân hàng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiếp thị và huy động vốn tiền trong dân cư, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn; tiếp tục cho vay mua trâu bò cày kéo, mua phân bón các loại, cho vay theo 4 gói kích cầu của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cho vay theo chương trình dự án IFAD,... coi trọng việc thu hồi vốn để tái đầu tư tăng quay vòng vốn vay.

5. Công tác văn hoá – xã hội.

- Chỉ đạo ngành giáo dục triển khai nhiệm vụ năm học 2010 – 2011. Chuẩn đầy đủ sách vở và tăng cường cơ sở vật chất cho năm học mới; chỉ đạo và kiểm tra công tác hoạt động hè của học sinh tại địa phương; tiếp tục duy trì các lớp bồi túc văn hoá. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ giáo viên. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp. Tiếp tục phát huy hoạt động Hội khuyến học, phong trào xã hội học tập và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao chất lượng để xét công nhận làng văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học có nếp sống văn hoá đạt chỉ tiêu đề ra; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Triển khai và thực hiện tốt quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức của đội ngũ thầy thuốc. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án, dự án thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và thực hiện tốt Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế.

- Tiếp tục triển khai chiến dịch tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số, gia đình, trẻ em tại cơ sở.

- Tiếp tục chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách, người có công, trợ cấp xã hội đầy đủ kịp thời; tăng cường đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động chuyên nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu đủ theo quy định. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm y tế cho các đơn vị; thực hiện tốt công tác giám định khám chữa bệnh về bảo hiểm y tế.

6. Công tác khối nội chính

- Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của công dân; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí theo chương trình kế hoạch. Tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật mới được ban hành đến mọi người dân; đôn đốc các đơn vị nộp bài dự thi tìm hiểu pháp luật năm 2010.

- Về công tác an ninh, quốc phòng; Tăng cường công tác tuần tra biên giới, tiếp tục thực hiện tốt đề án 3 giảm, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, kịp thời đấu tranh có hiệu quả mọi hoạt động của các thế lực thù địch. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục huấn luyện chiến sỹ, dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện nâng cao cho các Trung đội dân quân cơ động xã, thị trấn, từng bước làm chuyển biến nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới hiện nay.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trong việc kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thi hành pháp luật, triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ở địa phương.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Thông Nông khoá XV kỳ họp thứ 17 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Nông Thị Ga